



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๓๕๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม จึงมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่จะเกิดผลเสียต่อองค์กร ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเข้าใจ และเห็น
ความสำคัญในระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายจเด็จ อาศนะ	รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล	รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน	กรรมการ
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
นางชุรีพร นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ประสานงาน และร่วมดูแลแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายจเด็จ อาศนะ	รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวนิตยา เสนาคำ	หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ	รองประธานกรรมการ
นายปรีดา มุขพรหม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน	กรรมการ
นายสุดิษฐ์ เวียงวิเศษ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
นางสุพิดา โนพันธ์ุ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริการทั่วไป	กรรมการ
นางจกกล ศรีวิไล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
นายปัญญา พรหมณโธสง	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย	กรรมการ
นางนิภาพร เหล่าทองคำ	หัวหน้ากลุ่มบริการ	กรรมการ
นายสุขุมลย์ชาติ วาทวิจารณ์	หัวหน้างานวารสารโรงเรียน	กรรมการ
นางกัลยา ดีงาม	หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน	กรรมการ

นางสุชาดา	ทองสมบุรณ์	หัวหน้างานทะเบียน	กรรมการ
นายเผ่า	พันธ์โคตร	หัวหน้างานศูนย์ ICT	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ศรีตระกูล	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
นางลดาวัลย์	อุปราเรืองโรจน์	หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์	กรรมการ
นางเอี่ยมเดือน	ถีนปัญญา	หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
นายสุรพงษ์	เรืองวงศ์วิทยา	หัวหน้างานสารสนเทศ	กรรมการ
นางมณีนทร	สมอออน	หัวหน้างานบริหารหลักสูตร	กรรมการ
นายสุรชาติ	सारแสน	หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
นางเกษร	ตันโพธิ์	หัวหน้างานบริหารบุคลากร	กรรมการ
นางอรนุช	ไวบรรเทา	หัวหน้างานสารบรรณ	กรรมการ
นายปิยชัย	ไกรทอง	หัวหน้างานกิจกรรม ๕ ส	กรรมการ
นายคำศักดิ์	พิชญานูรัตน์	หัวหน้างานนำดีโรงเรียน	กรรมการ
นางประไพศรี	ศิริลิ้มประพันธ์	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ	กรรมการ
นายกฤษฎ์	พีรณศสกุล	หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
นางเอมอร	แก้วบ่อ	หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE	กรรมการ
นางชื่นจิตร	กล้าแข็ง	หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	กรรมการ
นายประสิทธิ์	เพ็งสุข	หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน	กรรมการ
นางนริศรา	สีหาราช	หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน	กรรมการ
นางปณิตตา	ชาติประมง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นายสุนทร	สมบัติธีระ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
นายอนุพันธ์	ราศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	กรรมการ
นางนิธิตา	เป้าศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	กรรมการ
นางช่อพุทธรักษา	หมายบุญ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ	กรรมการ
นายนถพล	เมนไธสง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กรรมการ
นางอนรรักษ์	ชาตาดิ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (การงาน)	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (คอมพิวเตอร์)	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (เกษตรกรรม)	กรรมการ
นายศุภชัย	กองเกิด	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
นางวารภรณ์	มาตราสงคราม	หัวหน้าระดับ ม. ๑	กรรมการ
นางยุพิน	ศรีมันตะ	หัวหน้าระดับ ม. ๒	กรรมการ
นางกัญชญาภัทร์	ไชยเดช	หัวหน้าระดับ ม. ๓	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	รัตนภิรมย์	หัวหน้าระดับ ม. ๔	กรรมการ
นางสุชสรารุณ	เข้มทอง	หัวหน้าระดับ ม. ๕	กรรมการ
นางวิไลวรรณ	มนูศิลป์	หัวหน้างานควบคุมภายในฯ	กรรมการและเลขานุการ
นางยุพวรรณ	เจริญเชื้อ เกตุแก้ว	หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินโครงการ	กรรมการและ - ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเอื้องฟ้า	ยืนยง	เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายในฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

